

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH ĐỒNG NAI
TRUNG TÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ



BẢN TIN

KHỞI NGHIỆP *Đồng Nai*

Đường băng sáng tạo Nơi vàng cất cánh

STARTUP 2024

Giấy phép xuất bản Số 45/GP-XBBT
do Sở Thông tin và Truyền thông Đồng Nai cấp ngày 24/7/2023

SỐ 01

3/2024



Truy cập: <http://startupdongnai.gov.vn>

MỤC LỤC

TIN TỨC - SỰ KIỆN

- TRANG 03 Đồng Nai là một trong 3 địa phương tiêu biểu xây dựng Hệ sinh thái khởi nghiệp năm 2023
- TRANG 04 Phương pháp đổi mới sáng tạo Design thinking và ứng dụng Ranforest canvas trong xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo
- TRANG 04 Nhiều hoạt động sẽ diễn ra tại Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Đồng Nai năm 2024
- TRANG 05 Thành lập Hội đồng Quốc gia về Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo
- TRANG 06 Ưu tiên hỗ trợ khởi nghiệp lĩnh vực chuyển đổi số và năng lượng xanh

PHÁP LÝ KHỞI NGHIỆP

- TRANG 07 Nghị quyết 41 là điểm tựa để phát triển khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
- TRANG 09 Tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bồi đắp năng lực cho doanh nghiệp

KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

- TRANG 11 Doanh nghiệp khởi nghiệp: Nhân tố không thể thiếu trong phát triển bền vững
- TRANG 12 Tìm xung lực mới cho khởi nghiệp
- TRANG 14 Sinh viên chế thiết bị làm nông nghiệp xanh
- TRANG 16 Quỹ ngoại rót vốn 5,1 triệu USD vào Đông Nam Á, Việt Nam có 4 startup
- TRANG 17 Đông Nam bộ: Đi đầu cả nước về hoạt động khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo
- TRANG 20 Đồng Nai từng bước xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST
- TRANG 23 Startup công nghệ Web3 trụ sở tại Singapore huy động thành công 3,5 triệu USD
- TRANG 23 Đồng sáng lập Carousell Lucas Ngoo rút khỏi cương vị quản lý
- TRANG 24 Temasek rút vốn đầu tư khỏi Policybazaar với thỏa thuận 290 triệu đô
- TRANG 25 Startup chăm sóc thú cưng Ấn Độ huy động 15 triệu USD để hỗ trợ người lần đầu nuôi thú cưng

ĐỒNG NAI LÀ 1 TRONG 3 ĐỊA PHƯƠNG TIÊU BIỂU XÂY DỰNG HỆ SINH THÁI KHỞI NGHIỆP NĂM 2023

Ngày 21/12/2023, tại Hà Nội, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức Festival Khởi nghiệp 2024 để phát động các hoạt động khởi nghiệp trong năm 2024.



Bà Nguyễn Thị Hoàng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai thay mặt UBND tỉnh Đồng Nai nhận danh hiệu “Đơn vị tiêu biểu trong xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp năm 2023”

Festival Khởi nghiệp 2024 diễn ra với nhiều hoạt động: Diễn đàn khởi nghiệp Quốc gia 2023 để thảo luận và kiến nghị chính sách hỗ trợ, thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; Công bố và trao giải cho các dự án khởi nghiệp xuất sắc năm 2023; Trao các danh hiệu: Địa phương và Trường Đại học/Cao đẳng tiêu biểu xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp; Phát động Chương trình Khởi nghiệp Quốc gia 2024...



Trường Đại học Lạc Hồng cùng Trường Đại học Đà Lạt và Học viện Nông nghiệp Việt Nam là 3 trường đại học tiêu biểu xây dựng Hệ sinh thái khởi nghiệp

Năm 2023, Đồng Nai là một trong 3 địa phương cùng với Đà Nẵng và Bắc Giang được công nhận là tiêu biểu xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp. Trong năm, Đồng Nai đã triển khai nhiều hoạt động liên quan đến khởi nghiệp, trong đó có chuỗi sự kiện của Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đồng Nai 2023. Bên cạnh đó, nhiều cuộc thi về khởi nghiệp do các cơ quan khác nhau chủ trì đã được tổ chức nhằm lựa chọn, hỗ trợ những dự án xuất sắc thúc đẩy tiềm năng phát triển. Qua đó, Đồng Nai đang từng bước hoàn thiện hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn.



Đại biểu thực hiện nghi thức khởi động Chương trình khởi nghiệp Quốc gia 2024

Tại sự kiện này, Trường Đại học Lạc Hồng cũng là 1 trong 3 trường Đại học được trao danh hiệu Trường Đại học/Cao đẳng tiêu biểu xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp. Bên cạnh đó, dự án “Pin nhiên liệu đa ứng dụng” của nhóm tác giả Lê Phương Long, Nguyễn Thanh Sơn và Nguyễn Văn Tân (Trường Đại học Lạc Hồng) được lọt vào Chung kết TOP 10 giải pháp của Chương trình phát triển dự án Khởi nghiệp Quốc gia 2023.

P.Hương

PHƯƠNG PHÁP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO DESIGN THINKING VÀ ỨNG DỤNG RANFOREST CANVAS TRONG XÂY DỰNG HỆ SINH THÁI ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

Đó là chủ đề của chương trình workshop diễn ra sáng ngày 26/1/2024 do Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Làng Tư duy thiết kế đổi mới sáng tạo (Design Thinkinh) tổ chức.



Diễn giả chia sẻ về vai trò của sáng tạo

Trong chương trình, các đại biểu đã được các diễn giả chia sẻ về các nội dung: vai trò của sáng tạo; Design thinking & Ranforest canvas ứng dụng trong vai trò đơn vị tổ chức, kết nối, thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

Chương trình workshop kết thúc với nhiều bài học được đúc kết từ chính quá trình tự nghiệm bản thân và thông qua các hoạt động làm việc nhóm.

P.H

NHIỀU HOẠT ĐỘNG SẼ DIỄN RA TẠI NGÀY HỘI KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TỈNH ĐỒNG NAI NĂM 2024

UBND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành Quyết định số 36/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch tổ chức Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (KNĐMST) tỉnh Đồng Nai –

Techfest Dong Nai 2024. Sự kiện được tổ chức với chuỗi các hoạt động diễn ra trong cả năm 2024. UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ - Cơ quan Thường trực Hội đồng điều phối Hệ sinh thái KNĐMST tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch.

Theo đó, việc thực hiện kế hoạch thông qua các hoạt động cụ thể như: Lễ phát động Ngày hội KNĐMST Đồng Nai – Techfest DongNai 2024; các Hội nghị/hội thảo trong lĩnh vực kinh tế tuần hoàn, công nghiệp công nghệ cao, dược liệu dưới tán rừng, kinh tế sân bay, logistic; các hoạt động kết nối, gọi vốn đầu tư cho các dự án khởi nghiệp; chợ công nghệ, thiết bị và thương mại tỉnh Đồng Nai – Techmart DongNai 2024... Tâm điểm của chuỗi các hoạt động là Lễ khai mạc Techfest DongNai 2024 với chủ đề **“Đường băng sáng tạo – Nai vàng cất cánh”**.

Ngày hội KNĐMST tỉnh Đồng Nai năm 2024 được tổ chức với mục đích tiếp tục tạo động lực và lan tỏa tinh thần khởi nghiệp, tinh thần doanh nhân cho mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh; đẩy mạnh các hoạt động kết nối, xúc tiến đầu tư đối với các ý tưởng, dự án khởi nghiệp có tính khả thi cao; đẩy mạnh liên kết hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo. Kết nối các chủ thể hệ sinh thái, giới thiệu, quảng bá, trưng bày các dự án/ý tưởng khởi nghiệp, công nghệ và thiết bị, sản phẩm/dịch vụ khoa học công nghệ và các sản phẩm tiêu biểu, đặc trưng của các địa phương; tôn vinh các tổ chức, cá nhân có những ý tưởng/dự án sáng tạo, giải pháp kinh doanh mới, phù hợp thực tiễn...

Với nhiều thành công trong công trong xây dựng Hệ sinh thái KNĐMST, năm 2023, Đồng Nai là một trong 3 địa phương (cùng với Đà Nẵng và Bắc Giang) được Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) công nhận là địa phương tiêu biểu xây dựng Hệ sinh thái KNĐMST.

Thanh Cảnh

THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG QUỐC GIA VỀ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Quyết định số 177/QĐ-TTg ngày 14/2/2024 thành lập Hội đồng Quốc gia về Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo (Hội đồng). Thủ tướng Chính phủ là Chủ tịch Hội đồng. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang là Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng. Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ là Phó Chủ tịch Hội đồng.



Hình ảnh tại Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Đồng Nai năm 2023

Hội đồng là tổ chức phối hợp liên ngành có chức năng giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo, phối hợp giải quyết các vấn đề quan trọng, liên ngành trong việc xây dựng, tổ chức thực hiện chủ trương, chiến lược, cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Hội đồng có nhiệm vụ nghiên cứu, tư vấn, khuyến nghị, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ phương hướng, giải pháp để giải

quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện các chủ trương, chiến lược, cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Hội đồng giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trong quá trình thúc đẩy khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đóng góp vào phát triển kinh tế – xã hội,

quốc phòng an ninh và hội nhập quốc tế; thực hiện các nhiệm vụ khác được Thủ tướng Chính phủ giao.

Quyết định nêu rõ, các thành viên Hội đồng làm việc theo Quy chế hoạt động của Hội đồng do Chủ tịch Hội đồng ban hành.

Bộ Khoa học và Công nghệ là cơ quan thường trực của Hội đồng Quốc

gia về Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo. Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sử dụng bộ máy hiện có, tổ chức bộ phận chuyên môn giúp việc cho Hội đồng, bảo đảm không làm phát sinh biên chế.

Các thành viên của Hội đồng làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, đề cao trách nhiệm cá nhân và được hưởng các chế độ theo quy định hiện hành.

P.H

ƯU TIÊN HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP LĨNH VỰC CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ NĂNG LƯỢNG XANH

UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch về “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2024”



Doanh nghiệp tham gia Chợ Công nghệ, thiết bị và thương mại tại Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đồng Nai 2023

Theo đó, mục tiêu chung là phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp và hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh Đồng Nai, hướng đến kết nối vùng Đông Nam bộ và cả nước. Nâng cao hiệu quả, hoạt động phối hợp của các đơn vị thành phần trong hệ sinh thái khởi nghiệp, huy động các nguồn lực nhằm tạo môi trường cho khởi nghiệp phát triển.

Các lĩnh vực được ưu tiên hỗ trợ trong chương trình là chuyển đổi số, công nghệ thông tin và truyền thông; nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; dịch vụ du lịch và

logistics; công nghiệp chế biến nông sản và các dịch vụ liên quan; năng lượng xanh, năng lượng tái tạo nhằm tạo giá trị phát triển bền vững. Ngoài ra, những dự án khác có mục tiêu thiết thực cho sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương cũng sẽ được hỗ trợ.

Sở KH-CN là cơ quan Nhà nước quản lý về các hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có trách nhiệm phối hợp với các sở ngành, đơn vị, địa phương trong triển khai kế hoạch hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh.

Theo baodongnai.com.vn

NGHỊ QUYẾT 41 LÀ ĐIỂM TỰA ĐỂ PHÁT TRIỂN KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

Nghị quyết 41 là điểm tựa để phát triển khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, nhất là trong các lĩnh vực mới để Việt Nam trở thành quốc gia phát triển.

Những năm gần đây, doanh nghiệp khởi nghiệp được coi là động cơ tăng trưởng cho cả nền kinh tế phát triển và đang phát triển. Doanh nghiệp khởi nghiệp còn có vị trí đặc biệt được đặt trong mối quan hệ tổng hòa với các thành tố của hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia nói riêng và của nền kinh tế Việt Nam nói chung. Do vậy, việc tạo ra các hoạt động thúc đẩy đổi mới sáng tạo và môi trường thể chế thuận lợi cho các doanh nghiệp khởi nghiệp đã trở thành một trong những yếu tố tiên quyết để phát triển quốc gia.



Diễn đàn Khởi nghiệp Quốc gia năm 2023

Để xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ đổi mới sáng tạo, Việt Nam đã bước đầu xây dựng hệ thống đổi mới sáng tạo, mạng lưới đổi mới sáng tạo quốc gia tập hợp các chuyên gia, nhà khoa học trong

và ngoài nước với hơn 1.000 thành viên và con số này đang tiếp tục được mở rộng. Đồng thời, đội ngũ nguồn nhân lực chất lượng cao cùng với các khu công nghệ cao được xây dựng, các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số thúc đẩy nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp sáng tạo giữa các cơ quan nhà nước, viện nghiên cứu và thay đổi quy trình công nghệ, sản xuất, quản lý vận hành doanh nghiệp trên nền tảng số, nâng cao năng lực sản xuất và sức cạnh tranh của doanh nghiệp trong tương lai.

Ông Nguyễn Đức Hiền - Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương từng nhấn mạnh tại Diễn đàn khởi nghiệp Quốc gia 2023 rằng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, thúc đẩy đội ngũ doanh nhân doanh nghiệp phát triển luôn là động lực quan trọng phát triển quốc gia. Đặc biệt, trong Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đã và đang tác động ngày càng sâu sắc, toàn diện đến tất cả mọi lĩnh vực đời sống xã hội của các quốc gia, trong đó có Việt Nam.

Trong thời gian qua, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách thúc đẩy khởi nghiệp, trong đó có khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Đó là Nghị quyết số 52 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đề ra tầm nhìn đến năm 2025 Việt Nam trở thành một trong những trung tâm sản xuất thông minh, trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thuộc nhóm hàng đầu châu Á, ông Nguyễn Đức Hiền khẳng định.

Ngày 10/10/2023, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 41 nhấn mạnh yêu cầu khơi dậy tinh thần khởi nghiệp trong toàn xã hội, nhất là trong các lĩnh vực mới, trong thể chế trẻ với nhiều nhiệm vụ, giải pháp cụ thể cho

các ngành, các cấp. Đặc biệt, nhấn mạnh vai trò của VCCI cũng như các tổ chức đại diện cho tổ chức doanh nhân doanh nghiệp Việt Nam trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết, ông Nguyễn Đức Hiền cho biết.

Ông Bùi Trung Nghĩa, Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) từng chia sẻ tại Chương trình Diễn đàn Khởi nghiệp Quốc gia 2023 rằng, hiện nay, trên cả nước đã hình thành nhiều đơn vị hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, cả trong khu vực nhà nước, khu vực doanh nghiệp và cả từ các tổ chức quốc tế theo nhiều mô hình đa dạng, phong phú. Khoảng 20 địa phương

đang hình thành các trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, gần 100 cơ sở ươm tạo, tổ chức thúc đẩy khởi nghiệp trên cả nước đang hoạt động. Nhiều trung tâm khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo của quốc tế có hoạt động hoặc phối hợp để vận hành các không gian đổi mới sáng tạo tại Việt Nam. Nhờ đó, Việt Nam xếp thứ 58 trên bảng xếp hạng các hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu.

Tuy vậy, hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của Việt Nam vẫn cần tiếp tục được hoàn thiện để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo được hình thành và phát triển. Ngoài các hành lang pháp lý và các chính sách hỗ trợ, Hệ sinh thái Đổi mới sáng tạo của Việt Nam cần có các Trung tâm hỗ trợ Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo làm hạt nhân để huy động, khai thác, liên kết và tối ưu hóa các nguồn

lực, đặc biệt là các thành quả trong nghiên cứu và triển khai ứng dụng khoa học và công nghệ vào cuộc sống, từ địa phương, trung ương, từ khu vực doanh nghiệp và cả từ các tổ chức quốc tế, ông Trung Nghĩa nhận định.



Các đại biểu tham dự diễn đàn

Việc xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia hiệu quả và có tính liên kết chặt chẽ giữa các thành phần trong hệ sinh thái đang là mục tiêu, nhiệm vụ cấp bách cần phải thực hiện. Trong đó, tập trung khai thác nguồn lực địa phương sẽ tạo tính bền vững, lâu dài cho sự phát triển của hệ sinh thái quốc gia.

Đề cập đến mục tiêu: Năm 2030 Việt Nam là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao, để đạt mục tiêu này, Việt Nam cần coi trọng thúc đẩy khởi nghiệp, trong đó khởi nghiệp đổi mới sáng tạo gắn với tăng năng suất lao động.

Theo diendandoanhnhiep.vn

TẬP TRUNG THÁO GỠ KHÓ KHĂN CHO SẢN XUẤT KINH DOANH, BỒI ĐÁP NĂNG LỰC CHO DOANH NGHIỆP

Theo dự báo của Cục Quản lý đăng ký kinh doanh (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới năm 2024 dự kiến tăng 2% so với năm 2023, đạt khoảng 162,5 nghìn doanh nghiệp. Để hỗ trợ doanh nghiệp, năm 2024, cần tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bồi đắp năng lực cho doanh nghiệp.

Tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, khơi thông, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực



Tổng cục Thống kê cho biết, năm 2024, các rủi ro tiềm ẩn từ môi trường kinh tế thế giới vẫn còn hiện hữu và tiếp tục tác động tiêu cực lên triển vọng phục hồi tăng trưởng kinh tế của Việt Nam. Tăng trưởng thương mại toàn cầu chịu ảnh hưởng từ cạnh tranh địa chính trị diễn biến khó lường, cùng với đó là áp lực từ giá dầu thô, lương thực biến động mạnh sẽ tác động đến xu hướng phục hồi của doanh nghiệp trong năm 2024.

Về tình hình trong nước, khó khăn, thách thức còn rất lớn, nhất là từ những yếu tố bất lợi bên ngoài và những hạn chế nội tại

đã kéo dài nhiều năm. Diễn biến trên thế giới, khu vực sẽ tiếp tục tác động mạnh mẽ đến hoạt động sản xuất kinh doanh, sản xuất công nghiệp, xuất nhập khẩu, thu hút đầu tư... của Việt Nam.

Trong bối cảnh đó, Cục Quản lý đăng ký kinh doanh (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) dự báo tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới năm 2024 dự kiến tăng 2% so với năm 2023, đạt khoảng 162,5 nghìn doanh nghiệp.

Về số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, trên cơ sở tình hình năm 2023 giảm 2,4% so với cùng kỳ năm 2022, Cục Quản lý đăng ký kinh doanh điều chỉnh ước thực hiện năm 2024 từ 74 nghìn doanh nghiệp xuống còn khoảng 68 nghìn doanh nghiệp, tăng 16% so với cùng kỳ năm 2023.

Dự kiến số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường năm 2024 sẽ vẫn tăng so với cùng kỳ năm 2023, tuy nhiên mức tăng này kỳ vọng sẽ hạ nhiệt đáng kể so với giai đoạn ảnh hưởng của dịch COVID-19 kéo dài. Theo Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, con số này sẽ tăng khoảng 3,5% so với cùng kỳ năm 2023,

tương đương hơn 178 ngàn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.

Bà Nguyễn Thị Hương - Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê cho biết, để doanh nghiệp vượt qua khó khăn, tận dụng thời cơ, phục hồi và phát triển nhanh, bền vững, tạo động lực quan trọng phát triển kinh tế - xã hội đất nước trong năm 2024, cần tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, chính sách tài khóa mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm và các chính sách khác góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, ổn định thị trường tiền tệ, ngoại hối và hệ thống ngân hàng.

Song song với đó, thực hiện các giải pháp tín dụng phù hợp đáp ứng nhu cầu vốn cho nền kinh tế; chỉ đạo các tổ chức tín dụng hướng tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên và các động lực tăng trưởng kinh tế; kiểm soát tín dụng đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro. Khuyến khích các tổ chức tín dụng tiết giảm chi phí, đơn giản hóa thủ tục cho vay, phân đấu giảm mặt bằng lãi suất cho vay nhằm hỗ trợ nền kinh tế; tiếp tục triển khai các giải pháp tăng khả năng tiếp cận vốn tín dụng của doanh nghiệp, người dân.

Đồng thời, tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, khơi thông, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực. Trong đó, tiếp tục rà soát, hoàn thiện thể chế, pháp luật, cơ chế, chính sách gắn với nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức thực hiện pháp luật; đẩy mạnh cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, quy định kinh doanh gắn với thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số.

Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương lưu ý, cần tập trung rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, quy định kinh doanh nhằm tạo thuận lợi, giảm chi phí cho người dân, doanh nghiệp, không để phát sinh

thủ tục, quy định, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật mới không cần thiết, không phù hợp, thiếu tính khả thi...

Đáng chú ý, theo bà Phạm Thị Ngọc Thủy - Giám đốc Văn phòng Ban Nghiên cứu Phát triển kinh tế tư nhân (Ban IV), thông qua các cuộc khảo sát, niềm tin của doanh nghiệp được gia tăng. Những câu trả lời về cảm nhận tích cực và rất tích cực cho năm 2024 đã tăng lên tương đối.

“Doanh nghiệp đánh giá cao những giải pháp đi thẳng vào thực tiễn, hỗ trợ chi phí, không có nhiều quy trình thủ tục phức tạp. Trong đó, 3 nhóm chính sách được đánh giá cao hơn cả là giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước; giãn hoãn thời gian đóng tiền thuê đất và giảm thuế giá trị gia tăng xuống 8%. Tôi cho rằng, thời gian hỗ trợ cũng như những chính sách liên quan đến tiết giảm chi phí cần kéo dài hơn để doanh nghiệp có cơ hội tích lũy, gia tăng nội lực ứng phó với khó khăn. Nếu coi 2024 là năm để bồi đắp năng lực cho doanh nghiệp thì tôi mong muốn chính sách sẽ đúng và trúng vào những vấn đề mà họ quan tâm nhất”, bà Phạm Thị Ngọc Thủy nhấn mạnh.

Theo tapchitaichinh.vn

Cục Quản lý đăng ký kinh doanh (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cho biết, số doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường trong tháng đầu năm 2024 đạt 27.335 doanh nghiệp, tăng 5,5% so với cùng kỳ năm 2023. Đây là số doanh nghiệp gia nhập thị trường trong tháng đầu tiên của năm cao nhất từ trước đến nay, gấp 1,3 lần so với bình quân doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 1 giai đoạn 2018-2023 (10.522 doanh nghiệp).

KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

DOANH NGHIỆP KHỞI NGHIỆP: NHÂN TỐ KHÔNG THỂ THIẾU TRONG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

100% doanh nghiệp khởi nghiệp đều bày tỏ mong muốn góp phần mang lại các giá trị doanh nghiệp bền vững nhưng họ lại gặp khó về tài chính, nhân lực...



Các doanh nghiệp khởi nghiệp bày tỏ mong muốn góp phần mang lại các giá trị doanh nghiệp bền vững

Văn phòng Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” (gọi tắt là Văn phòng Đề án 844 - Bộ Khoa học và Công nghệ) phối hợp với Startup Vietnam Foundation, Nền tảng kết nối Đổi mới sáng tạo BambuUP, MSD Vietnam và Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển bền vững - MSD United Way Việt Nam vừa thực hiện Khảo sát “Đổi mới và Khởi nghiệp hướng tới các mục tiêu phát triển bền vững và bài học rút ra từ thực tiễn cho Việt Nam”.

Theo kết quả khảo sát 153 doanh nghiệp cho thấy, hiện nay có 85% doanh nghiệp Việt Nam đã tích hợp toàn bộ hoặc một phần các mục tiêu phát triển bền vững (SDG) vào hoạt động của tổ chức.

Trong đó, số lượng các doanh nghiệp trong lĩnh vực Công nghệ, Truyền thông và Marketing, Thương mại điện tử hay AI, Blockchain... chiếm gần 100%.

Ba mục tiêu nổi bật được các doanh nghiệp lựa chọn nhiều nhất bao gồm SDG8: Tạo việc làm và tăng trưởng kinh tế bền vững (57%); SDG12: Tiêu dùng và sản xuất bền vững (39,66%) và SDG4: Giáo dục chất lượng (31,03%).

Bên cạnh đó, 100% các doanh nghiệp bày tỏ mong muốn góp phần mang lại các giá trị doanh nghiệp bền vững, 63,79% hướng tới thúc đẩy sáng kiến và thúc đẩy đổi mới. Trong khi một nửa số doanh nghiệp này ưu tiên đáp ứng nhu cầu của khách hàng và thị trường.

Các số liệu trên thể hiện thực trạng doanh nghiệp hiện nay đang dần có xu hướng chủ động trong việc nhận biết và trách nhiệm hơn với các vấn đề môi trường, xã hội.

Hơn 82,76% doanh nghiệp lựa chọn phương án tích hợp SDGs gắn liền với các hoạt động doanh nghiệp bằng hành động cụ thể đưa tính bền vững vào chiến lược cốt lõi của mình và điều chỉnh các sản phẩm và dịch vụ của họ theo các nguyên tắc hỗ trợ phát triển bền vững.



Các doanh nghiệp vẫn cần được hướng dẫn cụ thể về việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững.

Điều này nhấn mạnh sự công hiến thực sự của họ trong việc đóng góp cho một tương lai bền vững hơn, thể hiện cam kết toàn diện và sâu sắc đối với các hoạt động kinh doanh có trách nhiệm với phát triển bền vững.

Tuy nhiên, việc thực hiện các mục tiêu này vẫn còn vướng mắc những khó khăn nhất định.

Các doanh nghiệp khởi nghiệp vẫn cần được hướng dẫn trong việc hơn 74,1% doanh nghiệp phản ánh đang gặp phải các vấn đề về tài chính, 36,2% doanh nghiệp có vấn đề về nguồn nhân lực và gần 38% chủ thể cảm thấy khó khăn trong việc cân bằng giữa mục tiêu phát triển bền vững với mục tiêu lợi nhuận.

Để khắc phục tình trạng trên, Việt Nam cần tiếp tục học hỏi kinh nghiệm quốc tế như các nước trong khối OECD (Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế), bằng việc đẩy mạnh sử dụng chính sách công nghiệp để khuyến khích doanh nhân cam kết thực hiện SDGs và cung cấp các thông tin dễ tiếp cận hơn về khung pháp lý cho các doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, đưa ra chế độ tuân thủ bắt buộc, yêu cầu doanh nghiệp báo cáo thông tin về

kết quả tác động của hoạt động kinh doanh đến môi trường, xã hội. Đồng thời, thực hiện các chính sách hỗ trợ, cho vay hoặc đầu tư vốn cổ phần nhằm hỗ trợ chung cho các sáng kiến bền vững của doanh nghiệp, giúp công ty khởi nghiệp, doanh nghiệp vừa và nhỏ có định hướng rõ ràng trong việc thực hiện SDG.

Theo diendandoanhngiep.vn

TÌM XUNG LỰC MỚI CHO KHỞI NGHIỆP

Với nhiều chương trình, hoạt động sôi nổi, năm 2023, Đồng Nai là một trong 3 địa phương được Liên đoàn Thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI) đánh giá là nổi bật trong phong trào khởi nghiệp.



Giới thiệu sản phẩm Chợ công nghệ - thiết bị và thương mại Đồng Nai trong khuôn khổ Chương trình khởi nghiệp năm 2023

Việc xây dựng, phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thời gian qua luôn được Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh quan tâm, chỉ đạo sát sao. Các chính sách hỗ trợ được tinh ưu tiên cho doanh nghiệp (DN) khởi nghiệp, điều này được kỳ vọng tạo xung

lực mới để ngày càng có nhiều DN gia nhập thị trường.

*** Khai phá các tiềm năng khởi nghiệp**

Phó chủ tịch Hội đồng Cố vấn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia Lý Đình Quân nhận định, Đồng Nai là một trong những địa phương phát triển công nghiệp lớn nhất cả nước, nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam với nhiều tiềm lực và điều kiện thuận lợi: cơ sở hạ tầng giao thông phát triển, lực lượng lao động dồi dào và cơ cấu lao động trẻ, chất lượng nguồn nhân lực ngày càng được nâng cao, có nhiều khu công nghiệp lớn, công nghiệp hỗ trợ phát triển. Đây chính là các yếu tố giúp kinh tế Đồng Nai phát triển bền vững trong thời gian tới, cũng là điều kiện cực kỳ thuận lợi cho các bạn trẻ khởi nghiệp.

Theo ông Lý Đình Quân, điều quan trọng nhất là phải làm sao để DN ứng dụng khoa học công nghệ, ứng dụng đổi mới sáng tạo vào hoạt động, tạo động lực, tạo sự cạnh tranh.

Cho đến cuối năm 2023, lũy kế số lượng DN trên địa bàn tỉnh đã được đăng ký thành lập là hơn 52 ngàn, đa phần trong số đó là DN nhỏ và vừa, DN khởi nghiệp. Tỉnh cũng có nhiều lợi thế cho hoạt động khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh của những người trẻ nói riêng và người dân nói chung khi có thị trường tiêu thụ lớn, sát trung tâm kinh tế TP.HCM...

Với những hoạt động sôi nổi trong khởi nghiệp những năm qua, đặc biệt là trong năm 2023, Đồng Nai được VCCI trao chứng nhận là địa phương tiêu biểu xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp cùng với Đà Nẵng và Bắc Giang.

Giám đốc Sở KH-CN Lại Thế Thông cho biết, từ những kết quả bước đầu, sở sẽ tiếp tục bám sát các chương trình, mục tiêu của địa phương, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các bên liên quan để khai phá tiềm năng khởi nghiệp của địa phương.

Theo Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Hoàng, Đồng Nai đang đẩy mạnh phát triển khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo, coi đây là một trong những yếu tố quan trọng để phát triển. Theo đó, địa phương lấy DN làm nòng cốt nhằm xây dựng và triển khai các chương trình nghiên cứu, ứng dụng và đổi mới sáng tạo dựa trên thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Đây là những yếu tố cần thiết nhằm tạo bứt phá về năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của DN và cũng là cơ hội để cho khởi nghiệp, mô hình mới trong sản xuất, kinh doanh có điều kiện phát triển.

*** Kết nối tạo môi trường, hệ sinh thái cho khởi nghiệp**

Tại Đồng Nai, Sở KH-CN được giao nhiệm vụ thường trực trong công tác triển khai chương trình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh. Sở đã tổ chức nhiều cuộc thi khởi nghiệp qua các năm nhằm tuyển chọn những đơn vị có tiềm năng phát triển, hỗ trợ đưa sản phẩm ra thị trường, nâng cao chất lượng quản lý sản xuất, kinh doanh. Đồng Nai luôn cố gắng thúc đẩy, hỗ trợ để kết nối kết quả nghiên cứu khoa học với các DN để thực hiện hóa các ý tưởng dự án, đưa sản phẩm tiếp cận thị trường.

Bên cạnh Sở KH-CN thì các đơn vị, đoàn thể khác như: ngành Công thương, Đoàn Thanh niên, hội LHPN, hội nông dân cũng

đã có những chương trình hỗ trợ riêng của mình. Việc lồng ghép những chương trình hỗ trợ với mục tiêu đưa sản phẩm khởi nghiệp, sản phẩm địa phương gia nhập thị trường, xây dựng thương hiệu là rất cần thiết.

Mới đây, Trung tâm Tư vấn hỗ trợ DN tỉnh Đồng Nai và Trung tâm Hỗ trợ pháp lý Hội Doanh nhân trẻ Đồng Nai đã ký kết hợp tác, chia sẻ thông tin những dịch vụ, tư vấn hỗ trợ pháp lý cho DN trên địa bàn. Trong đó, đặc biệt tập trung vào các dịch vụ tư vấn hỗ trợ DN khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; các dịch vụ về đào tạo, các lớp bồi dưỡng ngắn hạn về quản trị DN, kiến thức pháp luật liên quan đến hoạt động DN; tư vấn pháp lý...

Phó chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Đồng Nai Đặng Quốc Nghi cho hay, hiện hội đã có hơn 600 thành viên. Hội cũng có mạng lưới các chi hội trực thuộc tại một số địa phương phát triển mạnh về kinh tế của tỉnh. Trong vai trò của mình, Hội Doanh nhân trẻ Đồng Nai sẽ nỗ lực kết nối với các thành tố khác trong hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh. Giới trẻ khởi nghiệp trên địa bàn có thể tiếp cận để nhận được sự hỗ trợ về kỹ năng, kinh nghiệm khởi nghiệp, kinh doanh cũng như tìm nguồn vốn đầu tư từ Quỹ Hỗ trợ khởi nghiệp của hội và các nguồn đầu tư từ doanh nhân trong hội.

Theo baodongnai.com.vn

Để hoạt động khởi nghiệp phát triển bền vững, hình thành môi trường năng động và sáng tạo, Đồng Nai cần nhiều hơn nữa các hoạt động kết nối, tạo thêm các diễn đàn, cầu nối, tạo điều kiện nuôi dưỡng, ươm mầm cho các ý tưởng khởi nghiệp, nhất là trong các lĩnh vực thế mạnh của tỉnh.

SINH VIÊN CHẾ THIẾT BỊ LÀM NÔNG NGHIỆP XANH

Điểm chung duy nhất là thích khởi nghiệp và mong tạo giải pháp góp phần chuyển đổi số nền nông nghiệp, còn lại cả ba thành viên dự án Giải pháp nền nông nghiệp xanh (Eco - House) học khác ngành, khác sở trường nhưng chơi và làm việc được cùng nhau.



Ba thành viên của dự án: Hồ Thanh Huy, Lê Hoàng Minh Châu và Trần Thị Trâm (từ phải sang)

Điểm chung duy nhất là thích khởi nghiệp và mong tạo ra giải pháp góp phần chuyển đổi số nền nông nghiệp, còn lại cả ba thành viên dự án Giải pháp nền nông nghiệp xanh (Eco - House) đều học khác ngành, khác cả sở trường nhưng chơi và làm việc được cùng nhau.

Hồ Thanh Huy học ngành điện tử viễn thông, Lê Hoàng Minh Châu vừa tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh, còn Trần Thị Trâm hiện là sinh viên năm thứ ba ngành kinh doanh quốc tế. Cả ba bạn trẻ ấy cùng dưới mái trường Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM.

Làm nông bằng công nghệ

Không gian chật hẹp khó lắp đặt quá nhiều linh kiện, thiếu thời gian chăm sóc, tưới tẩm... là vấn đề Eco - House nhận ra khi một người dân thành thị muốn trồng trọt.

Thanh Huy - trưởng dự án - ngày đêm mày mò tìm lời giải bài toán đó. Kết quả, sản phẩm đầu tay của Eco - House là một thiết bị nhỏ có thể dùng với ứng dụng điều khiển từ xa trên điện thoại, thay thế phần lớn công việc của một nhà nông ra đời.

Việc ứng dụng công nghệ, nhất là công nghệ IoT (Internet vạn vật) trong nông nghiệp không mới nên cần tìm sự khác biệt cho sản phẩm. Do đó, thiết bị của Eco - House được tích hợp nhiều tính năng nhằm kiểm soát các chỉ số quan trọng, ngoài lượng nước còn là độ ẩm, nhiệt độ, thổ nhưỡng và dinh dưỡng của đất, độ pH, hàm lượng NPK trong đất (đạm, lân và kali)...

Đặc biệt, thiết bị cho phép người dùng ghi chép nhật ký trồng trọt, bón phân và theo dõi sự phát triển của cây qua điện thoại. Theo lập trình, thiết bị có thể nhận biết các vấn đề bất thường của cây và phát cảnh báo, kết nối chủ vườn và kỹ sư nông nghiệp để giảm rủi ro, tìm giải pháp xử lý.

Sản phẩm và công nghệ đã thành hình cũng là lúc nhóm chuyên hướng. Thay vì tập trung ở vùng đô thị, nhóm hướng đến các nhà vườn rộng bạt ngàn ở nhiều vùng nông nghiệp trong nước. Nhưng mục tiêu này đòi hỏi thiết bị phải có thêm những tính năng mới cao cấp hơn.

Vậy là các bạn kết nối, bắt tay với một số đơn vị chuyên trách, có kinh nghiệm ở lĩnh vực nông nghiệp, nghiên cứu để có được các chỉ số quan trọng về thổ nhưỡng, đặc tính cây trồng, thời tiết, chất lượng nước... Đó cũng chính là cơ sở, dữ liệu để nhóm cập nhật thêm các chỉ số vào thiết bị để có thể đưa ra những giải pháp tốt nhất, cũng là giúp nâng cao năng suất, tiết kiệm điện, nước và nhân công, nhất là ứng phó với biến đổi khí hậu.

Từ một nhà vườn ban đầu tại Tiên Giang đồng ý thử nghiệm, đến nay nhiều nhà vườn tại Bến Tre, Bà Rịa - Vũng Tàu đã cài thiết bị của Eco - House. Thiết bị được cài chủ lực trong hệ thống tưới tiêu và canh tác với các vườn trồng sầu riêng, táo, bưởi và hoa lan.

“Việc sinh ra ở Đồng bằng sông Cửu Long, chứng kiến nỗi cực nhọc mà nông dân nhiều khi phải gồng mình chịu đựng trong sản xuất là lý do lớn nhất khiến tôi cùng các bạn quyết định theo đuổi giải pháp đang làm tới cùng”, Hồ Thanh Huy chia sẻ.

Hệ sinh thái “xanh hóa” nền nông nghiệp

Sinh sau đẻ muộn, khi thị trường đã có nhiều “ông lớn” nên khó lòng “đấu” về công nghệ. Chưa kể giá cả cũng là vấn đề lớn quyết định sự thành bại của mục tiêu nông nghiệp xanh nhóm hướng đến vì cả ba thành viên vẫn còn ngồi trên ghế giảng đường khi ra mắt sản phẩm.

“Lập nhóm và tạo ra sản phẩm chỉ mất ba tháng nhưng để tạo ra công nghệ cốt lõi cho Eco - House như hiện tại chúng tôi đã nghiên cứu suốt bốn năm qua. Công nghệ và các tính năng này còn có thể ứng dụng cho một số ngành khác như quản lý hoạt động điện mặt trời” - Huy chia sẻ.

Hiện thiết bị được nhóm chào các mức giá khác nhau (3, 7 và 15 triệu đồng) tùy nhu cầu người dùng, phù hợp diện tích muốn canh tác. Trong khi giá thị trường của thiết bị tương tự cũng vô chùng, từ 150.000 đồng đến 150 triệu đồng có đủ nhưng tiền nào của nấy.

Nói về hành trình phía trước, nhóm muốn Eco - House không dừng ở sản xuất và kinh doanh thiết bị mà xa hơn là mong muốn xây dựng hệ sinh thái “xanh hóa” nền nông nghiệp. Tạm hình dung có thể là công nghệ chuyển đổi số, giáo dục, liên kết và bán sản phẩm nông nghiệp sạch, tái chế rác thải nông nghiệp.

Cách mà các bạn đang từng bước xây dựng hệ sinh thái ấy chính là đồng hành cùng nhiều bên thực hiện các workshop, chương trình chia sẻ về nông nghiệp xanh, nông nghiệp bền vững. Cả giấc mơ hình thành một nông trại đủ lớn để có thể trực tiếp sản xuất và bán nông sản xanh, sạch.

“Các lớp học, chương trình nói về nông nghiệp xanh là điều Eco - House đã và đang làm. Riêng mở nông trại vẫn là giấc mơ lớn mà tuổi trẻ sức m勇 nên cả nhóm vẫn đang dồn lực đây” - Huy cười.

Theo tuoitre.vn

Trong cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” lần V năm 2023 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức, dự án “Giải pháp nền nông nghiệp xanh” (Eco - House) đã đoạt giải nhất khối sinh viên.

Dự án này cũng xuất sắc được trao giải ở hạng mục Triển vọng trong khuôn khổ Giải thưởng và học bổng Kova (Tập đoàn sơn Kova) bình chọn, là đại diện của trường đại học duy nhất phía Nam được vinh danh ở giải thưởng này.

QUỸ NGOẠI RÓT VỐN 5,1 TRIỆU USD VÀO ĐÔNG NAM Á, VIỆT NAM CÓ 4 START-UP

Antler - quỹ đầu tư mạo hiểm vào giai đoạn đầu của start-up - công bố khoản tài trợ hạt giống trị giá 5,1 triệu USD (khoảng 125 tỉ đồng) vào 37 start-up trong khu vực Đông Nam Á, trong đó có 4 của Việt Nam.

Đội ngũ các nhà sáng lập start-up thăm văn phòng Antler tại Việt Nam



4 start-up Việt được đầu tư là Barely Skin, flaex, Naki và Upbrand. Số tiền cụ thể không được Antler tiết lộ, nhưng đại diện quỹ cho biết là “không hề nhỏ”.

Trong đó, start-up Barely Skin mang đến giải pháp điều trị da theo từng cá nhân, cung cấp

tư vấn trực tuyến và các sản phẩm chăm sóc da dành riêng cho mỗi khách hàng.

Start-up flaex phát triển một sàn giao dịch ký quỹ phi tập trung, tận dụng tính thanh khoản của các giao thức cho vay (người dùng gửi tiền hoặc tài sản số của họ vào một hệ thống thông qua các khoản vay) để đưa ra mức giá cạnh tranh cho các nhà giao dịch.

Start-up Naki xây dựng nền tảng giúp thế hệ Gen Z tạo ra những người bạn AI phù hợp với nhu cầu và tính cách của họ, mang lại trải nghiệm tương tác cá nhân hóa và độc đáo.

Start-up Upbrand là thương

hiệu D2C (hình thức bán hàng trực tiếp từ nhà sản xuất đến người tiêu dùng), phát triển nền tảng hỗ trợ thương mại điện tử cho các nhà sản xuất thời trang địa phương, cung cấp các dịch vụ tiên tiến và thông tin về thị trường, giúp họ phát triển thành những thương hiệu toàn cầu.

Quý Antler cho biết đây là số tiền hạt giống được đầu tư nhiều nhất từ trước đến nay vào các nhà khởi nghiệp công nghệ thế hệ mới tại Đông Nam Á. Danh mục các start-up trải dài đến 19 lĩnh vực, từ AI, B2B SaaS (phần mềm doanh nghiệp với doanh nghiệp dưới dạng dịch vụ) đến fintech và công nghệ chăm sóc sức khỏe, để giải quyết các thách thức cụ thể trong khu vực.

Đồng sáng lập và đối tác điều hành Antler khu vực châu Á Jussi Salovaara, cho biết: “Là nhà đầu tư ở nhiều giai đoạn của start-up, chúng tôi nhận thấy tiềm năng to lớn của các công ty khởi nghiệp giai đoạn đầu ở Đông Nam Á.

Chúng tôi rất hứng thú vào giai đoạn tiền hạt giống, đặc biệt là vào các start-up về AI và công nghệ 4.0 nhằm giải quyết các thách thức sâu xa hơn, cũng như thay đổi cách mô hình và dữ liệu được chuyển sang sản phẩm hữu hình”.

Việt Nam là một trung tâm đổi mới sáng tạo tại Đông Nam Á

“Việt Nam ở Việt Nam là một trung tâm đổi mới sáng tạo tại Đông Nam Á

“Việt Nam đang nổi lên nhanh chóng với vai trò là một trung tâm đổi mới sáng tạo tại Đông Nam Á. Khoản đầu tư đáng kể của Antler vào khu vực này thể hiện sự tin tưởng mạnh mẽ vào các nhà sáng lập tại Đông Nam Á nói chung cũng như Việt Nam nói riêng.

Cùng với sự kiên cường và khéo léo, các nhà sáng lập Việt Nam đã và đang bứt phá, chinh phục các thử thách mới”, ông Erik Jonsson, đối tác điều hành của Antler Việt Nam, nhận xét. ang nổi lên nhanh chóng với vai trò là một trung tâm đổi mới sáng tạo tại Đông Nam Á. Khoản đầu tư đáng kể của Antler vào khu vực này thể hiện sự tin tưởng mạnh mẽ vào các nhà sáng lập tại Đông Nam Á nói chung cũng như Việt Nam nói riêng.

Cùng với sự kiên cường và khéo léo, các nhà sáng lập Việt Nam đã và đang bứt phá, chinh phục các thử thách mới”, ông Erik Jonsson, đối tác điều hành của Antler Việt Nam, nhận xét.

Theo tuoitre.vn

ĐÔNG NAM BỘ: ĐI ĐẦU CẢ NƯỚC VỀ HOẠT ĐỘNG KHỞI NGHIỆP VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

Không chỉ là đầu tàu về phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, vùng Đông Nam bộ cũng dẫn đầu cả nước về hoạt động khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo (ĐMST) với trên 50% số lượng doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST của cả nước.

Nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp

Theo thống kê của Vụ Phát triển khoa học và công nghệ (KH&CN) địa phương, từ năm 2019 đến nay, các tỉnh/thành phố trong vùng đã ban hành 101 văn bản quản lý về chính sách cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa; hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ, hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST, doanh nghiệp đổi mới công nghệ, ứng dụng chuyển giao tiên bộ KH&CN, phát triển sản phẩm chủ lực của địa phương...

Trong phát triển doanh nghiệp KH&CN, đến nay toàn vùng Đông Nam bộ đã cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ cho 141 doanh nghiệp; 104 doanh nghiệp khởi nghiệp thuộc các lĩnh vực công nghệ được khuyến khích phát triển, trong đó chủ yếu là công nghệ sinh học (chiếm 39,9%), công nghệ tự động (25,5%), công nghệ thông tin (17%), vật liệu mới (10%). Các doanh nghiệp khoa học và công nghệ chú trọng tới đầu tư cho hoạt động nghiên cứu và phát triển, đổi mới công nghệ nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm.



Techfest Việt Nam được tổ chức tại Bình Dương mời đây

Hoạt động KH&CN của vùng tạo ra nhiều sản phẩm KH&CN có tính đột phá ở nhiều lĩnh vực như: y tế, cơ khí chế tạo, năng lượng, quản lý đô thị thông minh, điện tử - tự động hóa, công nghệ nano, phát triển các khu công nghệ cao...

“Các địa phương trong vùng ngày càng thể hiện rõ nét xu hướng tạo cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ,

xác định doanh nghiệp là đối tượng trung tâm của hoạt động KH-CN và ĐMST, từ đó tạo được những bứt phá về năng suất lao động và chất lượng sản phẩm, đóng góp vào phát triển phát triển kinh tế - xã hội chung của vùng và cả nước”, ông Chu Thúc Đạt, Vụ trưởng Vụ Phát triển KH&CN địa phương cho hay.

Đặc biệt, các địa phương trong vùng tiếp tục hỗ trợ phát triển các cơ sở ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học công nghệ, cơ sở ươm tạo doanh nghiệp nhỏ và vừa, cơ sở kỹ thuật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, khu làm việc chung hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, ĐMST...

Tiêu biểu về phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST trong vùng phải kể đến là TP.Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương... Trong đó, TP.HCM là một trong những địa phương đi đầu về phong trào này. Theo thống kê, từ năm 2021 đến nay, TP.HCM đã hỗ trợ nâng cao năng lực ĐMST cho 6.494 doanh nghiệp. Trong đó, các hoạt động hỗ trợ như: tư vấn sở hữu trí tuệ, xúc tiến chuyển giao công nghệ, đổi mới sản phẩm, tư vấn về năng suất chất lượng, tập huấn doanh nghiệp... Ngoài ra, TP.HCM đã hỗ trợ ươm tạo, phát triển 891 dự án; hỗ trợ 271 doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST tiếp cận nguồn vốn đầu tư mạo hiểm.

Với sự hỗ trợ đó, hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST của thành phố là nền tảng vững chắc hỗ trợ hoạt động ĐMST với các

nguồn lực như: hơn 2.000 doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST (chiếm 50% doanh nghiệp khởi nghiệp của cả nước); gần 100 Quỹ đầu tư mạo hiểm; 97 trường đại học và cao đẳng; hơn 500 sự kiện khởi nghiệp và gần 80 cuộc thi khởi nghiệp mỗi năm...

Trong khi đó, với định hướng thúc đẩy mạnh mẽ KH-CN và ĐMST tạo động lực để phát triển, hướng tới thành phố thông minh, kinh tế số đáp ứng nhu cầu mới của người dân và doanh nghiệp, tỉnh Bình Dương đã xây dựng Trung tâm Sáng kiến cộng đồng và Hỗ trợ khởi nghiệp, với không gian mở là nơi hội tụ nhiều nguồn lực từ chính sách hỗ trợ khởi nghiệp của tỉnh.

Ngoài ra, địa phương này cũng xây dựng các trung tâm ươm tạo, trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp với sự kết hợp của giữa các Trường đại học, Viện nghiên cứu và doanh nghiệp lớn trên địa bàn tỉnh. Từ đó hình thành cầu nối, giúp gắn kết với các trung tâm khởi nghiệp khác và hòa nhập và chuỗi khởi nghiệp toàn cầu.

Đồng Nai từng bước xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST

Với lợi thế nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, Đồng Nai có nhiều điều kiện để thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp ĐMST. Ngoài việc hoàn thiện khung pháp lý cho hoạt động khởi nghiệp ĐMST, đến nay tỉnh Đồng Nai cũng đã triển khai có hiệu quả hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp.

Theo thống kê, đến hết năm 2022 đã hỗ trợ cho 693 dự án trong kế hoạch giải đoạn 2021-2025 về ươm tạo, phát triển dự án khởi nghiệp; hỗ trợ 182 doanh nghiệp khởi nghiệp tiếp cận nguồn vốn đầu tư mạo hiểm..



Lãnh đạo tỉnh tham quan gian hàng trưng bày các sản phẩm khởi nghiệp của tỉnh

Đặc biệt, tiếp nối thành công của các kỳ Techfest trước, “Ngày hội khởi nghiệp ĐMST tỉnh Đồng Nai – Techfest DongNai 2023” với chủ đề “Đường băng sáng tạo – Nai vàng cất cánh” tiếp tục được tổ chức gồm 9 sự kiện với sự tham gia tổ chức của các cơ quan là thành viên Hội đồng điều phối hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST tỉnh và đặc biệt có sự chung tay của các Làng công nghệ Techfest quốc gia. Trong đó, các hội thảo, diễn đàn với nhiều chủ đề thiết thực đã thu hút hơn 1.500 lượt đại biểu đến từ các tỉnh, thành phố trong cả nước tham gia.

Thông qua các hoạt động khởi nghiệp ĐMST đã giúp cho các Startup được hỗ trợ đào tạo, tập huấn; xây dựng hệ thống những người mentor để có thể tư vấn cho các startup;

tạo những không gian làm việc chung ở các trường, các viện để các bạn sinh viên, giảng viên và các doanh nghiệp có điều kiện tiếp cận với nhau. Đặc biệt, Techfest năm 2023 đã thu hút được các doanh nghiệp, các mentor, chuyên gia, các thành tố trong hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST quốc gia đến với Đồng Nai.

Năm 2023 không chỉ có cơ quan nhà nước tổ chức mà cùng lúc các trường đại học cũng tổ chức những hoạt động sôi nổi và các Làng Techfest của quốc gia cũng đến với Đồng Nai.

Để thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp ĐMST, trong năm 2023, Đồng Nai đã tổ chức Hội nghị kết nối giới thiệu công nghệ và sản phẩm của các doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST từ kết quả nghiên cứu khoa học. Đây không chỉ là dịp để kết nối các nhà khoa học với các doanh nghiệp nhằm thúc đẩy chuyển giao các kết quả nghiên cứu mà còn hỗ trợ các doanh nghiệp, người tiêu dùng, nhà đầu tư, hiệp hội, hội doanh nghiệp cùng trao đổi, tìm hiểu về công nghệ, về sản phẩm để thúc đẩy hợp tác kinh doanh, thúc đẩy phát triển sản xuất, thị trường cho các doanh nghiệp, các nhà khoa học.

Với những sự kiện tiêu biểu đó, tại Ngày hội Khởi nghiệp ĐMST Quốc gia, Đồng Nai được vinh danh là một trong những địa phương có hoạt động sáng tạo nổi bật trong năm 2023.

Và tại Festival Khởi nghiệp 2024 diễn ra tại Hà Nội, Đồng Nai là 1 trong 3 địa phương trong cả nước được Ban tổ chức Chương trình khởi nghiệp Quốc gia trao danh hiệu địa phương tiêu biểu xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp năm 2023.

Thanh Cảnh

ĐỔI MỚI KHỞI NGHIỆP HƯỚNG TỚI CÁC MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Phát triển bền vững đang là xu hướng của toàn cầu. Hiện nay, nhiều doanh nghiệp trong nước không ngừng đổi mới để hướng đến phát triển bền vững. Ngay cả các doanh nghiệp startup cũng “chạy đua” để bắt kịp xu hướng phát triển bền vững vì họ biết rằng, chỉ có phát triển bền vững mới tạo ra giá trị lâu dài cho doanh nghiệp và xã hội.



Sản phẩm chế biến từ sen của một startup tại Đồng Nai

Ông Phạm Hồng Quát, Cục trưởng Cục Phát triển thị trường và Doanh nghiệp khoa học và công nghệ chia sẻ, hiện nay, các doanh nghiệp trong nước nói chung cũng đã bắt đầu quan tâm, nhưng so với các nước trong khu vực thì Việt Nam vẫn cần phải quan tâm nhiều hơn nữa. Đối với các doanh nghiệp khởi nghiệp, không chỉ chú trọng vào doanh thu mà còn cần chú trọng vào nền kinh tế xanh, bền vững. Bởi, chúng ta phát triển kinh tế không chỉ dựa theo lợi nhuận, doanh thu mà còn phải đảm bảo phát triển bền vững thì chúng ta mới có thể phát triển lâu dài và hội nhập quốc tế.

Công nghệ), phối hợp cùng Startup Vietnam Foundation, Nền tảng kết nối Đổi mới sáng tạo BambuUP, MSD Vietnam và Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển bền vững – MSD United Way Việt Nam cho thấy, hiện nay có 85% doanh nghiệp đã tích hợp toàn bộ hoặc một phần các mục tiêu phát triển bền vững vào hoạt động của tổ chức. Trong đó, số lượng các doanh nghiệp trong lĩnh vực: công nghệ, truyền thông và marketing, thương mại điện tử hay AI, Blockchain... chiếm gần 100%.

Nhiều doanh nghiệp trong nước không ngừng đổi mới để hướng đến phát triển bền vững (Trong ảnh: Dây chuyền sản xuất may mặc trong Khu công nghiệp sinh thái Amata)



Theo kết quả từ Khảo sát “Đổi mới và Khởi nghiệp hướng tới các mục tiêu phát triển bền vững và bài học rút ra từ thực tiễn cho Việt Nam” được thực hiện bởi Văn phòng Đề án 844 (Bộ Khoa học và

Báo cáo chỉ ra rằng bên cạnh các doanh nghiệp lâu năm, thị trường cũng ghi nhận sự đóng góp tích cực của các startups trẻ trong việc đưa mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) vào hoạt động của mình.

Kết quả khảo sát cũng cho thấy 100% các doanh nghiệp bày tỏ mong muốn góp phần mang lại các giá trị doanh nghiệp bền vững, 63.79% hướng tới thúc đẩy sáng kiến và thúc đẩy đổi mới, trong khi một nửa số doanh nghiệp này ưu tiên đáp ứng nhu cầu của khách hàng và thị trường. Hơn 82.76% doanh nghiệp lựa chọn phương án tích hợp SDGs gắn liền với các hoạt động doanh nghiệp bằng hành động cụ thể đưa tính bền vững vào chiến lược cốt lõi của mình và điều chỉnh các sản phẩm và dịch vụ của họ theo các nguyên tắc hỗ trợ phát triển bền vững.

Theo ông Hứa Phú Doãn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Thiết Bị Y tế TP. HCM, Phó Chủ tịch Hiệp Hội Tái Chế chất thải Việt Nam, hiện nay, doanh nghiệp phải hướng tới công nghệ xanh bởi sẽ góp phần phát triển kinh tế tuần hoàn. Khi đã tuân theo những quy định về phát triển xanh thì doanh nghiệp sẽ gặp thách thức về pháp lý, thách thức về công nghệ và thách thức về tài chính.

Khó khăn này cũng thể hiện rõ trong báo cáo kết quả khảo sát “Đổi mới và Khởi nghiệp hướng tới các mục tiêu phát triển bền vững và bài học rút ra từ thực tiễn cho Việt Nam”. Cụ thể, có hơn 74.14% doanh nghiệp phản ánh rằng họ đang gặp phải các vấn đề về tài chính, 36.21% doanh nghiệp có vấn đề về nguồn nhân lực và 37.93% chủ thể cảm thấy khó khăn trong việc cân bằng giữa mục tiêu phát triển bền vững với mục tiêu lợi nhuận.

Tuy nhiên ông Hứa Phú Doãn cho rằng, khi khắc phục được những thách thức đó thì sẽ mang lại cơ hội rất lớn cho doanh nghiệp như: giảm thiểu chi phí, phát triển thương hiệu, hội nhập, phát triển những sản

phẩm mới phù hợp với yêu cầu thị trường...

Để khắc phục những vấn đề nêu trên, Khảo sát cũng đưa ra khuyến nghị Việt Nam cần tiếp tục học hỏi kinh nghiệm quốc tế như các nước trong khối OECD (Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế), bằng việc đẩy mạnh sử dụng chính sách công nghiệp để khuyến khích doanh nhân cam kết thực hiện SDGs và cung cấp các thông tin dễ tiếp cận hơn về khung pháp lý cho các doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, đưa ra chế độ tuân thủ bắt buộc, yêu cầu doanh nghiệp báo cáo thông tin về kết quả tác động của hoạt động kinh doanh đến môi trường, xã hội. Đồng thời, thực hiện các chính sách hỗ trợ, cho vay hoặc đầu tư vốn cổ phần nhằm hỗ trợ chung cho các sáng kiến bền vững của doanh nghiệp và giúp công ty khởi nghiệp, doanh nghiệp vừa và nhỏ có định hướng rõ ràng trong việc thực hiện SDGs.

P.Hương



STARTUP CÔNG NGHỆ WEB3 TRỤ SỞ TẠI SINGAPORE HUY ĐỘNG THÀNH CÔNG 3,5 TRIỆU USD

Startale Labs, một startup Web3 có trụ sở tại Singapore vừa huy động được 3,5 triệu USD trong vòng gọi vốn series A tiếp theo, theo trang tin Alternatives.pe.



CEO Startale Labs Sota Watanabe | Ảnh: trang LinkedIn của Watanabe

Quỹ Blockchain UVM Signum, Sony Network và Samsung Next Ventures là những nhà đầu tư nổi bật trong vòng này, với mức định giá sau gọi vốn là 63,5 triệu USD.

Trang tin Tech in Asia đã liên hệ với Startale Labs để biết bình luận chính thức.

Được thành lập vào tháng 01/2023, Startale Labs chuyên phát triển cơ sở hạ tầng Web3. Được hỗ trợ bởi Sota Watanabe, công ty tạo ra cơ sở hạ tầng và ứng dụng cốt lõi cho Web3 được tích hợp trên blockchain Astar Network.

Watanabe cũng là người sáng lập Astar Foundation, một hub ứng dụng phi tập trung dành riêng cho thị trường Nhật Bản.

Trong khi đó, Startale Labs cũng có một công ty con ở Nhật Bản chuyên phát triển các dịch vụ nghiên cứu, phát triển và tư

vấn được thiết kế riêng cho các công ty Web3 tại nước này.

Vào tháng 6/2023, Startale Labs cũng đã huy động được nguồn tài trợ 3,5 triệu USD vốn ban đầu từ Sony Network Communications. Trong khoảng thời gian đó, 2 công ty cũng đã công bố hợp tác để cùng hợp tác phát triển cơ sở hạ tầng cần thiết nhằm hỗ trợ việc áp dụng Web3 trên toàn cầu với Sony Network Communications.

HA (TechinAsia)

ĐỒNG SÁNG LẬP CAROUSELL LUCAS NGOO RÚT KHỎI CƯƠNG VỊ QUẢN LÝ

Đồng sáng lập Carousell Lucas Ngoo tuyên bố rằng ông sẽ từ bỏ việc quản lý các hoạt động hàng ngày tại ứng dụng chợ trực tuyến này.

Trong một bài đăng trên LinkedIn, Ngoo cho biết anh sẽ ở lại Carousell trên cương vị đồng sáng lập và Giám đốc hội đồng quản trị. Ông cũng sẽ tham gia với tư cách cố vấn khi cần thiết.



Nhà đồng sáng lập Carousell Lucas Ngoo (Ảnh: Carousell)

Ông cho biết: “Tôi tiếp tục có đầy đủ lợi ích đối với sự thành công của Carousell với tư cách là người đồng sáng lập, Giám đốc hội đồng quản trị và cổ đông, đồng thời hoàn toàn tin tưởng vào đội ngũ lãnh đạo và kinh doanh của chúng tôi”.

Ông đã gắn bó với Carousell kể từ khi thành lập gần 12 năm trước và giữ cương vị CTO của nền tảng cho đến tháng 9/2019, khi Igor Volynskiy đảm nhận vai trò này.

Quyết định rời khỏi Carousell là quyết định cá nhân, Ngoo muốn nghỉ ngơi để học những điều mới như AI trong công nghệ sinh học, chăm sóc sức khỏe và công nghệ khí hậu, cùng nhiều thứ khác.

Động thái này diễn ra sau khi Carousell sa thải 110 nhân viên vào tháng 12/2022 và chuyển đến một văn phòng rẻ hơn như một phần của các biện pháp cắt giảm chi phí. Trong lễ khai trương trụ sở mới, đồng sáng lập và Giám đốc điều hành Quek Siu Rui cho biết nền tảng đang được vốn hóa tốt.

“Đây chỉ là sự khởi đầu cho thập kỷ thứ hai của chúng tôi với Carousell và còn nhiều điều thú vị khác sắp tới. Hãy tiếp tục ủng hộ CarouTeam của chúng tôi như tôi sẽ làm,” Ngoo nhấn nhủ.

HA (TechinAsia)

TEMASEK RÚT VỐN ĐẦU TƯ KHỎI POLICYBAZAAR VỚI THỎA THUẬN 290 TRIỆU ĐÔ

Temasek đã ngừng đầu tư vào startup PB Fintech có trụ sở tại Ấn Độ, công ty mẹ của chợ Policybazaar, với thỏa thuận gần 290 triệu USD.

Theo hồ sơ gửi lên sàn giao dịch chứng khoán Ấn Độ BSE, Temasek thông qua Claymore Investments Mauritius đã thoái vốn hơn 24 triệu cổ phiếu với giá 992,8 rupee (11,9 USD) mỗi cổ phiếu.

Temasek nắm giữ 5,42% cổ phần của nền tảng bảo hiểm.

Công ty cho biết vào năm 2023 rằng họ đang xem xét đầu tư gần 10 tỷ USD vào các doanh nghiệp bán lẻ tiêu dùng, chăm sóc sức khỏe và thân thiện với môi trường của Ấn Độ trong 3 năm tới. Các khoản đặt cược nổi bật của Temasek ở Ấn Độ bao gồm Lenskart, PharmEasy và Info Edge.

*Đồng sáng lập, CEO Policybazaar Yashish Dahiya |
Ảnh: PolicyBazaar*



PB Fintech gần đây đã công bố lợi nhuận quý đầu tiên là 4,4 triệu USD do nhu cầu về bảo hiểm thúc đẩy doanh thu trong quý tháng 12/2023. Sau đó, SoftBank và Premji Invest cũng thoái vốn khỏi công ty.

Gần đây, Temasek cũng đã bán 8% cổ phần của Manipal Health Enterprises, chuỗi chăm sóc sức khỏe có trụ sở tại Ấn Độ.

HA (TechinAsia)

STARTUP CHĂM SÓC THÚ CUNG ẤN ĐỘ HUY ĐỘNG 15 TRIỆU USD ĐỂ HỖ TRỢ NGƯỜI LẦN ĐẦU NUÔI THÚ CUNG

Ở Ấn Độ, nhu cầu nuôi thú cưng đang ngày một gia tăng – thậm chí thị trường chăm sóc thú cưng của nước này ước đạt 1,9 tỷ USD vào năm 2030.

Ấn Độ. Công ty cung cấp vật tư, tư vấn bác sĩ thú y online và dịch vụ đào tạo hành vi.

Startup đã huy động được khoảng 15 triệu USD trong vòng tài trợ Series B do RPSG Capital Ventures dẫn đầu. Các nhà đầu tư hiện tại gồm Fireside Ventures và DSG Consumer Partners cũng tham gia vòng này.

Ngoài việc thúc đẩy tăng trưởng kinh doanh và đầu tư vào công nghệ, startup này còn có kế hoạch sử dụng nguồn vốn mới để



Ba nhà đồng sáng lập Supertails Aman Tekriwal, Vineet Khanna và Varun Sadana (từ trái qua phải)

Tuy nhiên, điều đó cũng có nghĩa là sẽ có một lượng lớn những người lần đầu nuôi thú cưng không phải lúc nào cũng biết cách xử lý các vấn đề liên quan đến vật nuôi. Đó là lúc các công ty như Supertails vào cuộc.

Là một công ty khởi nghiệp về chăm sóc thú cưng có trụ sở tại Ấn Độ, Supertails đáp ứng nhu cầu của những chủ sở hữu thiếu kinh nghiệm bằng cách cung cấp nền tảng toàn diện cho việc chăm sóc thú cưng ở

mở rộng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe của mình, bao gồm mô hình tiệm thuốc thú cưng trực tuyến. Công ty cũng đang lên kế hoạch cung cấp trải nghiệm đa kênh trong tương lai.

Được thành lập vào tháng 6/2021, Supertails cho biết họ đang hướng tới doanh thu định kỳ hàng năm vào khoảng 60,2 triệu USD trong vòng 2 năm tới. Công ty đã tiến hành vòng huy động vốn Series A vào cuối năm 2022, với tổng vốn huy động 10 triệu USD do Fireside Ventures dẫn đầu.

SK (TechinAsia)